

สร้างและพัฒนาระบบที่ดีให้เป็นนักบริหารธุรกิจที่มีคุณค่า
สู่สังคมไทยที่อยู่บนรากฐานของการเกษตร

บริการวิชาการ

2 กันยายน 2563 คณะบริหารธุรกิจ จัดบริการวิชาการ ในหัวข้อ "การบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ" ภายใต้การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในพื้นที่สันทรายโมเดล สู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคไทยแลนด์ 4.0 "หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการออนไลน์" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตยา ตันจันทร์พงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลมา ไซวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา แว่นแก้ว และอาจารย์ อัชฌา ไพฑานาม อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต



พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด



23 กันยายน 2563 ผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตร ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงนามโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี และ คุณสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการอาวุโส บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด

โครงการประกวดดาว เดือน ดาวเทียม คณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2563 (BA Brand Ambassadors 2020)



23 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลดา ชะโลมกลอง รองคณบดีฝ่ายวางแผน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดดาว เดือน ดาวเทียม คณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2563 (BA Brand Ambassadors 2020) ซึ่งจัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ณ ลานกิจกรรม คณะบริหารธุรกิจ



University Course for Business Intelligent Program



1 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมประชุมหารือและรับฟังการนำเสนอ Knowledge sharing โครงการ University Course for Business Intelligent Program เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา ในการเป็นผู้ประกอบการ Start Up โดย คุณจิรัชกิติ ตั้งสังจวงศ์ ตำแหน่ง Marketing specialist AIS the startup agent -North

โครงการ RUN Reskill/Upskill Boot camp: ชวนคิด ชวนคุย #1



12 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมอบรมโครงการ RUN Reskill / Upskill Boot camp: ชวนคิด ชวนคุย #1 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีเนื้อหาในการนำ Design Thinking มาปรับใช้ในงานวิจัย การปรับเปลี่ยนข้อมูลวิจัยจาก invention ให้เป็น innovation ฝึกการใช้กระบวนการ Design Thinking และการนำ outward mindset ไปใช้งาน

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต



16 กันยายน 2563 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เพื่อให้ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับองค์ความรู้พื้นฐานในภาพรวมของการทำธุรกิจ ลักษณะกิจการในประเภทธุรกิจต่าง ๆ การจัดโครงสร้างองค์กร และหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ภายใต้การทำงานในองค์กรธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมด้านระบบบัญชี วงจรการค้าที่เกิดขึ้นในกระบวนการธุรกิจ

รับมอบตู้น้ำดื่ม



14 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหาร เป็นตัวแทนรับมอบตู้น้ำดื่มจำนวน 2 ตู้ จากชมรมศิษย์เก่าบริหารธุรกิจแม่โจ้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่าบริหาร 403 รุ่นที่ 56 ร่วมกับ บริษัท ยูซีเอส โลจิสติกส์ จำกัด



สร้างและพัฒนาระบบให้แก่นักบริหารธุรกิจที่มีคุณค่า
สู่สังคมไทยที่อยู่บนรากฐานของการเกษตร

สัมมนาการตลาด หัวข้อ "การทำ Content ออนไลน์และสื่อโซเชียลบน Youtube"



16 กันยายน 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด จัดกิจกรรมสัมมนาการตลาด รายวิชา กต 412 ในหัวข้อ "การทำ Content ออนไลน์และสื่อโซเชียลบน Youtube" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางความรู้ และความสามารถของนักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษา กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทางธุรกิจจริง โดยได้รับเกียรติจาก ช่อง OK WE GO ซึ่งเป็นสื่อโซเชียลชื่อดังจาก Youtube มาเป็นวิทยากร



สัมมนาการเงิน หัวข้อ "การบริหารการเงินสำหรับผู้ประกอบการด้านเกษตรและอาหาร ยุค Thailand 4.0"



23 กันยายน 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เอกวิชาการเงิน จัดสัมมนาสร้างแรงบันดาลใจ เรื่อง "การบริหารการเงินสำหรับผู้ประกอบการด้านเกษตรและอาหาร ยุค Thailand 4.0" ณ ห้อง 301 อาคารเรียนรวม 70 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้จากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการเงิน และสร้างมุมมองความคิดที่หลากหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต ได้รับเกียรติจาก คุณธนบูรณ์ มิ่งแก้ว CEO SmartIoT Technology Co., Ltd. & Founder Startup Thailand "SME360 Project" และ คุณวัฒน์ชัยฤทธิ์ เจบไซ ผู้ชำนาญการกลั่นกรองสินเชื่อธุรกิจ สายงานบริหารความเสี่ยง บจก.กรุงเทพ เป็นวิทยากรบรรยาย

สัมมนาการจัดการ หัวข้อ "เจาะลึกกลยุทธ์กาแฟและอาหาร สร้างธุรกิจภายใต้แรงกดดันวิกฤตเศรษฐกิจ"



30 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา ชะโลมกลาง รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างแรงบันดาลใจกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจทางด้านการเกษตรและอาหาร Thailand 4.0 ประจำปีการศึกษา 2563 ในหัวข้อ "เจาะลึกกลยุทธ์กาแฟและอาหาร สร้างธุรกิจภายใต้แรงกดดันวิกฤตเศรษฐกิจ" จัดโดยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณธนิต สุวณิชย์ เจ้าของธุรกิจ The Baristro, Transit No.8 และ โรตีกู ณ ห้องประชุมออคัม กาญจนประโชติ ชั้น 4 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้



ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการและบริหารธุรกิจ



18 กันยายน 2563 คณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ ร่วมปรึกษาหารือกับ ดร.ชนภัทร มั่นคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการและบริหารธุรกิจ เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร 4 ปีเทียบเข้าเรียนคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการและบริหารธุรกิจ



30 กันยายน 2563 คณะบริหารธุรกิจ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับคณะ ว่าด้วยการดำเนินการรับนักศึกษาเข้าศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการและบริหารธุรกิจ ระหว่าง รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และ ดร.ชนภัทร มั่นคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการและบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา



24 กันยายน 2563 คณะบริหารธุรกิจจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อเตรียมรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จังหวัดเชียงใหม่



29 กันยายน 2563 คณะบริหารธุรกิจ ประชุมหารือกับคุณณิณิจ พรหมเนตร ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการรับนักศึกษาเข้าศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และกิจกรรมเปิดบ้าน LCC ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร



26 กันยายน 2563 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ร่วมประชาสัมพันธ์ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา แวนแก้ว หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยอาจารย์ ดร.นทีทิพย์ สรรพพานนท์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัตพงศ์ อวีโรธนานนท์ ให้กับบุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ในงานประชุมขับเคลื่อนภารกิจสู่ความสำเร็จ ประจำปี 2563 สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมแกรนด์วิว 3



จดหมายข่าวคณะบริหารธุรกิจ

ฉบับที่ 9 เดือน กันยายน 2563

สร้างและพัฒนาระบบให้แก่นักบริหารธุรกิจที่มีคุณค่า
สู่สังคมไทยที่อยู่บนรากฐานของการเกษตร



โครงการ SKL Sponsorship บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด



17 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผู้บริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ตูลาสมบัติ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ร่วมต้อนรับและประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการดำเนินโครงการ SKL Sponsorship โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เกิดการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน กับคณะผู้บริหารจาก บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด ดังนี้ คุณสุรชัย ตระงมทวีเศษ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดคุณถาวร อัมพรวัฒนพงศ์ ผู้จัดการสำนักงานสินเชื่อกาเหินือ คุณประวีตรวงศ์ ยางกลาง ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ คุณชวัลลพ อินทะทรายคำ หัวหน้าทีมบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์นายชัยพร หล้าดำ เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้าสัมพันธ์

งานแสดงมูทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563 "เกษียณเกษมสันต์ แม่โจ้ผูกพันรักมั่นมิคลาย"



18 กันยายน 2563 คณะบริหารธุรกิจ ร่วมงานแสดงมูทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563 "เกษียณเกษมสันต์ แม่โจ้ผูกพันรักมั่นมิคลาย" เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ ตระหนักถึงความสำคัญและความเสียสละของทุก ๆ ท่าน ร่วมน้อมการระต่อผู้อาวุโสที่ครบวาระเกษียณ ผู้สร้างคุณูปการต่อองค์กรและต่อสังคม ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ



กิจกรรมมอบทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 1/2563

22 กันยายน 2563 คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ให้กับนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 73 ทุน ทุนละ 5,000 บาท โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้มอบทุน



สร้างและพัฒนาระบบให้แก่นักบริหารธุรกิจที่มีคุณค่า
สู่สังคมไทยที่อยู่บนรากฐานของการเกษตร



ร่วมงาน "MJU Car Free Day 2020"

22 กันยายน 2563 คณะบริหารธุรกิจ นำโดยนายสมิตรีชัยเขตร์ และบุคลากร ร่วมงาน "MJU Car Free Day 2020" ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์การใช้จักรยาน ลดมลพิษ ลดค่าใช้จ่าย ประหยัดพลังงาน และเสริมสร้างสุขภาพ



กิจกรรม "การประกวดแผนศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ภายใต้โครงการเส้นทางสู่นวัตกรรม ครั้งที่ 8 ระดับมหาวิทยาลัย" (Research to Market - R2M ครั้งที่ 8)



23 กันยายน 2563 คณะบริหารธุรกิจ ให้บริการห้องประชุมในการจัดกิจกรรม "การประกวดแผนศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ภายใต้โครงการเส้นทางสู่นวัตกรรม ครั้งที่ 8 ระดับมหาวิทยาลัย" (Research to Market - R2M ครั้งที่ 8) ซึ่งจัดโดยอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (MAP) เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ซึ่งมีทีมที่เข้ารอบจำนวน 3 ทีมคือ
รางวัลที่ 1 ทีมเกษตรสยาม รถเกี่ยวนวดข้าวขนาดเล็ก
รางวัลที่ 2 ทีม Five Fight ไตรแคลเซียมฟอสเฟตสำหรับวัสดุทางการแพทย์
รางวัลที่ 3 ทีม ฟรี-ไอออนิก ปุ๋ยอินทรีย์แม่เน่า
โดยทุกทีมที่ได้รับคัดเลือก มีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจร่วมทีมด้วย



ร่วมพิธีเปิดร้าน U Store By SPVi

25 กันยายน 2563 คณะบริหารธุรกิจ โดยอาจารย์ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมพิธีเปิดร้าน U Store By SPVi เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ของผลิตภัณฑ์ Apple เพื่อใช้งานด้านการศึกษา ณ บริเวณใต้อาคารเรียนรวม 80 ปี

